

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔



สำนักทะเบียนกลาง  
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขยายผลการดำเนินการตามโครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้จัดทำโครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรับคำร้อง การตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนพยานบุคคลในเรื่องการแจ้งเกิดเกินกำหนด การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน การแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง และการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยให้ยื่นคำร้องได้ ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน และมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรตามโครงการให้สถานะทางกฎหมายแก่คนไทยตกหล่นทางทะเบียนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาการไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านสมควรกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งได้ถือปฏิบัติต่อไปเป็นประจำ ดังนั้นจึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งในเขตพื้นที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ในการให้บริการประชาชนต่อไปจนกว่าสำนักทะเบียนกลางจะแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคืนรายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายจากทะเบียนบ้านกลางเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรแจ้งสำนักทะเบียนทุกแห่งเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อสำนักทะเบียนได้รับคำร้องขอคืนรายการบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอื่น ซึ่งระบุว่าถูกจำหน่ายรายการบุคคลแล้ว ให้นายทะเบียนสอบบันทึกปากคำผู้ร้องและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร (ถ้ามี) หรือสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าบุคคลในคำร้องกับรายการบุคคลในทะเบียนบ้านกลางที่ถูกจำหน่ายเป็นบุคคลคนเดียวกัน หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเชื่อได้ว่าผู้ร้องกับรายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายเป็นบุคคลเดียวกันจริง ให้นายทะเบียนที่รับคำร้องเป็นผู้อนุมัติให้คืนรายการบุคคล และประสานศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดที่สำนักทะเบียนที่รับคำร้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อขอคืนรายการบุคคลที่ถูกจำหน่ายกลับคืนให้สำนักทะเบียนที่ผู้ร้องเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยให้ส่งคำร้อง ท.ร.๓๑ และบันทึกการสอบสวนไปด้วยจำนวน ๑ ชุด และหากผู้ร้องมีความประสงค์จะแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางเพื่อย้ายเข้าบ้านที่ผู้ร้องอาศัยอยู่จริง ให้ผู้ร้อง

/ ทำหนังสือ...

ทำหนังสือมอบหมายให้นายทะเบียนของสำนักทะเบียนที่ผู้ร้องเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เป็นผู้ดำเนินการแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางแทนผู้ร้อง โดยให้สำนักทะเบียนที่รับคำร้องขอคืนรายการบุคคลส่งหนังสือมอบหมายดังกล่าวพร้อมด้วยสำเนาหลักฐานเช่นเดียวกับที่ส่งให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัดให้สำนักทะเบียนที่ผู้ร้องเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ ๘๕

๒. สำหรับสำนักทะเบียนที่ผู้ร้องเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักทะเบียนที่รับคำร้องแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับแล้วดำเนินการแจ้งย้ายชื่อผู้ร้องออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยหมายเหตุในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ว่า “แจ้งย้ายตามหนังสือสำนักทะเบียน... ที่... ลงวันที่...” พร้อมลงชื่อนายทะเบียนกำกับไว้ จากนั้นให้ส่งใบแจ้งการย้ายที่อยู่ไปยังสำนักทะเบียนที่รับคำร้องขอคืนรายการ เพื่อแจ้งผู้ร้องทราบ และให้ดำเนินการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกิจ เจริญรัตนกุล)

อธิบดีกรมการปกครอง

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๖

โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๓๕